



# ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

สง.ผตปค.	662
เลขที่	
วันที่	19 ต.ค. 59
เวลา	11.30

ส่วนราชการ วช. (กง.ผง.) โทร. ๐๒-๒๒๕-๔๘๘๖ <http://tspd.dopa.go.th>

ที่ มท ๐๓๐๕.๑/ว ๒๖๕๗

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙

เรื่อง สรุปประเด็นการประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ มท. (๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙)

เรียน ร.อปค. อธ.วปค. ผอ.สน. หน.ผตปค. ผชช. ผอ.กอง ลปค. ผอ.ศสป. หน.กตภ. และ หน.กพร.

ด้วย มท. ได้จัดประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ โดยมี ปมท. เป็นประธานการประชุม เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ มท.

เพื่อให้ประเด็นข้อสั่งการที่เกี่ยวข้องกับ ปค. ในที่ประชุมดังกล่าวนำไปสู่การปฏิบัติ จึงขอให้ สำนัก/กองดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานให้ทราบภายในวันศุกร์ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เพื่อเป็นการติดตามการดำเนินงานต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ร.ต.ท.

(อาทิตย์ บุญยะโสภิต)

อปค.

สรุปการประชุมหรือข้อราชการประจำสัปดาห์ มท.

วันอังคารที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ มท.

\*\*\*\*\*

มท. ได้จัดประชุมหรือข้อราชการประจำสัปดาห์ โดยมี ปมท. เป็นประธาน สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

ประเด็น	สาระสำคัญ	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
<p>๑.ข้อสั่งการ/หรือข้อราชการของ ปมท.</p>	<p><b>๑. การขับเคลื่อนงานสำคัญของ มท. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐</b> สืบเนื่องจากการมอบนโยบายของ รมว.มท. เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น มท. จึงได้กำหนดการขับเคลื่อนงานสำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้</p> <p>๑) แนวทางการดำเนินงานตามภารกิจ (Function) ๒) แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล (Agenda) ประกอบด้วย (๑) ด้านความมั่นคง (๒) ด้านแก้ปัญหาค่าครองชีพและความเหลื่อมล้ำทางสังคม (๓) ด้านเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ (๔) ด้านสิ่งแวดล้อมและความสะอาดเรียบร้อยของบ้านเมือง (๕) ด้านเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยของประชาชน</p> <p>๓) การขับเคลื่อนงานพื้นที่ (Area) ขอให้จังหวัด อำเภอขับเคลื่อนงานสำคัญในพื้นที่ตามที่ รมว.มท. ได้สั่งการไปแล้ว โดย มท. จะมีการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเป็นระยะๆ (Monitoring) เป็นรายไตรมาส ทั้งนี้ สป.มท. จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไป</p> <p><b>๒. การติดตามงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ ผวจ.และ นอ. (Achievement Monitoring System)</b> รมว. ได้มอบแนวทางการติดตามงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ ผวจ. และ นอ. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระตุ้นการทำงานของ ผวจ. และ นอ. ให้มีประสิทธิภาพ โดย มท. จะกำหนดกระบวนการหลักของภารกิจเน้นหนักและจัดทำเป็นคู่มือในการตรวจติดตามทั้งนี้ในส่วนของ ปค. ได้มีการมอบหมายภารกิจให้เป็นผู้รับผิดชอบภารกิจหลัก ๓ เรื่อง ดังนี้</p> <p>๑) การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด (ร่วมกับ สป.) ๒) การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว ค้ามนุษย์ และการทำประมงผิดกฎหมาย ๓) การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน</p> <p>ขอให้ทุกกรม/รัฐวิสาหกิจ ที่เป็นหน่วยรับผิดชอบตามกรอบภารกิจดังกล่าว จัดเตรียมข้อมูลเพื่อจัดทำกระบวนการหลักให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้ และในส่วนของ ปค. มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับสำนัก/กองหลายภารกิจ จึงขอให้จัดทำกระบวนการที่เกี่ยวข้องแล้วส่งให้ วช. (กง.ผง.) ภายในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้</p> <p><b>๓. ร่างแผนยุทธศาสตร์ มท. พ.ศ.๒๕๖๐ -๒๕๖๔</b> เพื่อให้ มท. มียุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผนพัฒนาฉบับที่ ๑๒ มท. จึงได้จัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ มท. พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ โดยมีวิสัยทัศน์ (Vision) คือ “ประชาชนมีรากฐานการดำรงชีวิตและพัฒนาสู่อนาคตได้อย่างมั่นคงและสมดุล” มีประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) ๕ ประเด็น ดังนี้</p> <p>๑) การเสริมสร้างสังคมเข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ๒) การเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสภาพแวดล้อมสู่อนาคต ๓) การเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน</p>	<p>ทุก สำนัก/กอง</p> <p>สน.มน. สน.ปท. สน.สก. สน.อส. สน.บพ. กสภ. วช. กค.</p> <p>วช.</p>

ประเด็น	สาระสำคัญ	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	<p>๔) การวางรากฐานการพัฒนาองค์กรอย่างสมดุล</p> <p>๕) การพัฒนาภูมิภาค เมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ</p> <p>ขอให้ทุกกรม/รัฐวิสาหกิจทบทวนร่างแผนยุทธศาสตร์ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ และจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เฉพาะประเด็นที่สำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จัดส่งให้ มท. ภายใน ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙</p> <p><b>๔. การปรับปรุงโครงสร้างส่วนภูมิภาคเพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ</b></p> <p>มท. ได้กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายและโครงการสำคัญของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค โดยพบปัญหาในการปฏิบัติงานของราชการส่วนภูมิภาค ดังนี้ ๑.นโยบายชัดเจนแต่ไม่มีหน่วยงานรองรับการปฏิบัติในส่วนภูมิภาค ๒.ขาดเอกภาพในการปฏิบัติตามนโยบายในส่วนภูมิภาค มท. จึงได้จัดทำข้อเสนอ ดังนี้</p> <p>(๑) ปรับระบบการประสานงานในส่วนราชการส่วนกลาง โดยมีองค์กรกลาง (Core Team) เชื่อมต่อระบบงานส่วนกลางกับส่วนภูมิภาค (ตั้งใหม่)</p> <p>(๒) ปรับระบบการประสานงานในส่วนราชการส่วนกลางเดิม โดยให้ มท. เป็นผู้ประสานงานส่วนกลาง (Core Team) เพื่อประสานงานกับส่วนราชการอื่น</p> <p>(๓) จัดตั้งส่วนราชการระดับภูมิภาคให้ครอบคลุมกับนโยบายหรือโครงการและสภาพปัญหาสำคัญของประเทศ</p> <p>หากกรม/รัฐวิสาหกิจใดมีข้อมูลหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ สามารถจัดส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้กับ มท. เพื่อใช้กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายต่อไป</p> <p><b>๕. การดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ</b></p> <p>เน้นย้ำ จังหวัดและอำเภอให้ความสำคัญในการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมด้วย โดยเฉพาะพื้นที่ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณทั้งจากส่วนกลางและของจังหวัด</p> <p><b>๖. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอ</b></p> <p>มท. ร่วมกับ สปสช. และ สสส. กำหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นระบบ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ มีพื้นที่เป้าหมาย ๗๓ อำเภอ จึงขอให้นอ. พื้นที่เป้าหมายดังกล่าว ประสานงานขอความร่วมมือทุกส่วนราชการสนับสนุนการทำงาน โดยให้ขับเคลื่อนตามสภาพ/ปัญหาของแต่ละพื้นที่</p> <p><b>๗. การติดตามข้อมูลข่าวสารและการแก้ไขปัญหาในพื้นที่</b></p> <p>ขอให้มีการติดตามข่าวสารที่สำคัญที่เกิดขึ้นในพื้นที่ โดยเฉพาะปัญหาที่ประชาชนสนใจและอาจจะเกิดผลกระทบอย่างรุนแรง พร้อมทั้งหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหา และรายงานผลการดำเนินงานให้ มท. ทราบด้วย ทั้งนี้ ผต.มท. และ ผต. ทุกกรม จะตรวจติดตามการดำเนินงานและให้คำแนะนำในพื้นที่ หากมีปัญหา/อุปสรรคให้แจ้งผ่าน ผต.มท. ได้ทุกเรื่อง</p>	<p>ทุก สำนัก/กอง</p> <p>กสภ.</p> <p>กสภ.</p> <p>ทุก สำนัก/กอง</p>

ประเด็น	สาระสำคัญ	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	<p><b>๘. การจัดทำตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน</b>            ขอให้ ปค. จัดทำตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยให้สอดคล้องกับภารกิจ มท. และนโยบายของรัฐบาล เช่น ตัวชี้วัดด้านยาเสพติด ตัวชี้วัดด้านการดูแลราษฎรในพื้นที่ ตัวชี้วัดด้านการประพฤติปฏิบัติตนที่เหมาะสม เป็นต้น</p> <p><b>๙. สัญชาติ</b>            ขอให้ติดตามงานที่ได้นำเสนอ รมว.มท. ไปแล้วด้วย</p>	<p>สน.ปท.</p> <p>สน.บท.</p>

กลุ่มงานแผนงานยุทธศาสตร์  
 กองวิชาการและแผนงาน